

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายถวิล ช่วยรักษา	ประธานสภา อบต.	ถวิล ช่วยรักษา	
๒	นายสมถวิล อินธิราช	รองประธานสภา อบต.	สมถวิล อินธิราช	
๓	นายคำไป๋ เข้มอุทา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓	คำไป๋ เข้มอุทา	
๔	นายทินกร เข้มอุทา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓	ทินกร เข้มอุทา	
๕	นายศิวกร กุลภา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒	ศิวกร กุลภา	
๖	นางเถวียน ไชยโสดา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑	เถวียน ไชยโสดา	
๗	นายทองสอน อุ่นแก้ว	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐	ทองสอน อุ่นแก้ว	
๘	นางสาวสมพร ทองเดช	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘	สมพร ทองเดช	
๙	นายลอน อุดทุม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗	ลอน อุดทุม	
๑๐	นายสมยงค์ บุตรสุวรรณ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗	สมยงค์ บุตรสุวรรณ	
๑๑	นายอนันท์ ไชยตะวงค์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖	อนันท์ ไชยตะวงค์	
๑๒	นายพัฒนา แก้วฝ้าย	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔	พัฒนา แก้วฝ้าย	
๑๓	นายส่วน เขียนจันทา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓	ส่วน เขียนจันทา	
๑๔	นายคำรุ่ง บุตรสุวรรณ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓	คำรุ่ง บุตรสุวรรณ	
๑๕	นายโนระชัย พวงใบดี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒	โนระชัย พวงใบดี	
๑๖	นายพิละ ผ่องใสศรี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑	พิละ ผ่องใสศรี	
๑๗	นายสมชาย สมิตร	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖	สมชาย สมิตร	
๑๘	นายอุทัย ศรีสมัย	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙	อุทัย ศรีสมัย	
๑๙	นายถาวร บุตรสุวรรณ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙	ถาวร บุตรสุวรรณ	
๒๐	นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐	อัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี	
๒๑	นางคำพันธ์ มุงธิสาร	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒	คำพันธ์ มุงธิสาร	
๒๒	จ.ส.ต.มานพ สมบูรณ์พร้อม	เลขานุการสภา อบต.	มานพ สมบูรณ์พร้อม	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางวิจิตตรา ท้าวมะลิ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔	-ลา-	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายพนม บุญชาญ	นายก อบต.โพนงาม	พนม บุญชาญ	
๒	นายชานนท์ บงบุตร	รองนายก อบต.โพนงาม	ชานนท์ บงบุตร	
๓	นายเกษม บุญชาญ	เลขานายก อบต.โพนงาม	เกษม บุญชาญ	
๔	นายเกษม เพ็ชรเลิศ	หัวหน้าสำนักปลัด	เกษม เพ็ชรเลิศ	
๕	นายสุวรรณ บงศ์บุตร	ชาวบ้าน	สุวรรณ บงศ์บุตร	
๖	นายหนูกุล นาเมืองรัก	ชาวบ้าน	หนูกุล นาเมืองรัก	
๗	นางสาวปิยพร แก้วฝ้าย	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ปิยพร แก้วฝ้าย	
๘				
๙				
๑๐				
๑๑				
๑๒				
๑๓				
๑๔				
๑๕				
๑๖				
๑๗				
๑๘				
๑๙				
๒๐				
๒๑				
๒๒				
๒๓				
๒๔				
๒๕				
๒๖				
๒๗				
๒๘				
๒๙				
๓๐				
๓๑				
๓๒				
๓๓				
๓๔				
๓๕				

เปิดการประชุม

นายถวิล ช่วยรักษา
ประธานสภา ฯ

เวลา ๐๙.๓๐ น.

ก่อนเปิดประชุม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม จุฑารูปเทียน
ถวายพระรัตนตรัย

ก่อนอื่นขออนุญาตอ่านประกาศ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม
เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ อาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา ๕๓ วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบข้อ ๒๐ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโพรงงาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ กำหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่
วันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โพรงงาม จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.
๒๕๖๔ และอีกประกาศหนึ่ง ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม
เรื่อง ประกาศสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ตามที่ สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม ได้มีมติเมื่อคราวสมัยประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลโพรงงาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์
๒๕๖๓ กำหนดเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม สมัยสามัญ
สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น
บัดนี้ ถึงห้วงระยะเวลาตามกำหนดแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓
วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
๒๕๓๗ ประกอบข้อ ๒๐ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔ จึงประกาศสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม สมัย
สามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ กำหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม จึง
ประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๑

นายถวิล ช่วยรักษา
ประธานสภา ฯ

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วันนี้นางวิจิตตรา ท้าวมะลิ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ ลา และวันนี้ก็มีพี่น้อง
ประชาชนในหมู่บ้านของเราเข้าร่วมรับฟังการประชุมในวันนี้ด้วยนะครับ

รายงานการประชุมสภา อบต.โพรงงาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม สมัย
วิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔
(ใช้เวลาตรวจรายงานการประชุมพอสมควร)

มติที่ประชุม

รับรอง	๒๐	เสียง
ไม่รับรอง	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

๓.๑ การเตรียมการเลือกตั้ง

จ.ส.ต.มานพ สมบูรณ์พร้อม
เลขานุการสภาฯ

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ช่วงนี้ก็เป็นกำลังเลือกตั้งท้องถิ่น ฉะนั้นกระบวนการในการทำงานนั้น โดย
ในส่วนของราชการนั้น ก็จะมีการเตรียมการวางแผนในการดำเนินงาน เพราะว่า
กระบวนการของการขับเคลื่อนด้วยการเลือกตั้งนั้น ในการมองต่างมุมหรือหลายๆ
คนจะมองในเรื่องของการเมือง มองที่ผลประโยชน์ว่าจะอยู่ในลักษณะแบบไหน
จะรักษาผลประโยชน์อย่างไร ทีนี้ในกระบวนการเลือกตั้งท้องถิ่น ก็จะมีท้องถิ่น
ของกรุงเทพฯ เมืองพัทยา จะขึ้นของการปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษ และที่ได้
เลือกตั้งไปแล้วก็จะมืองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล เพิ่งรับรองไป ก็จะมี
ของเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนาและเทศบาลตำบลอากาศก็จะเปิดสภาครั้งแรก
จากนายอำเภอ แล้วในอนาคตข้างหน้าก็ได้เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ทราบมาว่า
ภายในต้นเดือนนี้หรือไม่ก็จะเป็นต้นเดือนมิถุนายน สำหรับการเลือกตั้งขององ
คการบริหารส่วนตำบลก็ให้ไปดูระเบียบข้อกฎหมาย ตามประกาศก็จะมีคุณสมบัติ
ท่านใดที่คิดว่าจะลงอีกก็ให้ตรวจสอบดู ตรวจสอบทรัพย์สินจากปช. และสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาก็ลดจำนวนลงเหลือหมู่บ้านละ ๑ ท่าน แต่บาง
ท่านก็คงศึกษาพอสมควรแล้ว ก็นำเสนอชี้แจงให้ทราบพอสังเขปครับ

นายถวิล ช่วยรักษา
ประธานสภาฯ

ตามที่เลขานุการสภาฯ ชี้แจงให้ทราบ สำหรับการเลือกตั้งขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลก็ต้องรอประกาศ ผ่านนะครับ ต่อไป ๓.๒

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ รายงานสถานะทางการเงินการคลัง

นายเกษม เพ็ชรเลิศ
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายเกษม เพ็ชรเลิศ หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ขออนุญาตนำเรียนสถานะทางการเงิน
การคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม ในห้วงไตรมาส ๓ และขอสรุปว่า
ตอนนี้สถานะทางการเงินการคลังมีรายรับตั้งแต่ต้นปีถึง ณ ปัจจุบัน รวมรายรับ

๒๙,๑๓๖,๖๐๑.๔๓ บาท สำหรับรายจ่ายตั้งแต่ต้นปีจนถึง ณ ปัจจุบัน รวม
รายจ่าย ๒๕,๒๓๖,๗๘๓.๕๒ บาท องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงามมีรายรับสูง
กว่ารายจ่าย ๓,๘๙๙,๘๑๗.๙๑ บาท ก็ขอนำเรียนสรุปสถานะทางการเงินการคลัง
ตั้งแต่ต้นปีจนถึง ณ ปัจจุบันเพื่อให้สภาทราบเพียงเท่านี้ครับ และขอนำเรียน
ข้อ ๓.๓ ต่อมาครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓. ๓ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการตามข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๔ โครงการจ่ายขาดเงินสะสมและเงินทุนสำรองจ่ายเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

นายเกษม เพ็ชรเลิศ
หัวหน้าสำนักปลัด

ตามที่สภาฯได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ คือโครงการตามข้อ
บัญญัติ ซึ่งทางงานพัสดุและทรัพย์สินได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๖ โครงการ และได้ดำเนินการส่งมอบงาน
พร้อมเบิกจ่ายเงินไปทั้งหมดแล้ว คือ ๑)โครงการก่อสร้างถนนลูกรังโรงเรียนชุมชน
พัฒนา หมู่ที่ ๘ ๒)โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนางราตรี ถึง ถนนถ้ำเต่า
- ดงเสียว ๓)โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านดงเสียว
หมู่ที่ ๓ ๔)โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำสายบ้านสันต์ ถึงบ้านนายนครสวรรค์
บ้านดงมะกุ่ม หมู่ที่ ๗ ๕)โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำสายบ้านนายกาสัน ถึง
บ้านนายสมพร บ้านโพรงงาม หมู่ที่ ๑๐ ๖)โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสาย
บ้านนายจิ้น ถึงบ้านนายปาน หมู่ที่ ๑ นี้จะเป็นโครงการตามข้อบัญญัติของปี
๒๕๖๔ ส่วนโครงการที่เหลือส่วนใหญ่จะเป็นเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ตอนนี้ทางกองช่างได้ประสานไปที่การไฟฟ้าว่าเราจะสามารถอุดหนุนเงินเพื่อให้
การไฟฟ้ามาติดตั้งได้เมื่อไหร่ ต่อไปจะเป็นสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ่าย
ขาดเงินสะสม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์
๒๕๖๔ ตามที่สภาฯอนุมัติไปแล้ว โครงการที่ดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน
และดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๗ โครงการ ได้แก่ ๑)โครงการจ้างเหมา
ขุดลอกหนองมะกุ่ม หมู่ที่ ๗ ๒)โครงการขุดลอกหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ ๓
๓)โครงการจ้างเหมาขุดลอกหนองบ่อน้ำ บ้านพลังใหม่ หมู่ที่ ๑๑ ๔)โครงการ
ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพรงงาม - บ้านดงมะกุ่ม เป็นการจ่ายขาด
ในคราวที่แล้ว ก็ได้ส่งมอบงานและทำการเบิกจ่ายเงินไปแล้ว ๕)โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ำสายหนองไขว่จนถึงหนองหญ้าหนัງ บ้านดงเสียว หมู่ที่ ๑๓
๖)โครงการขุดลอกหนองสูง บ้านดงเสียว หมู่ที่ ๓ ๗)โครงการขุดลอกหนองพลี
บ้านดงเสียว หมู่ที่ ๑๓ ตัวนี้คือสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจ่ายขาดเงินสะสม เมื่อ
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ส่วนโครงการที่เหลือกองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน
ได้ดำเนินการก่อนนี้ผู้กักเงินและผู้รับจ้างอยู่ในระหว่างดำเนินการทั้งหมดแล้ว
ครับ ขอขอบคุณครับ

นายถวิล ช่วยรักษา

ตามที่หัวหน้าสำนักปลัดรักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ก็ได้ชี้แจง

ประธานสภา ฯ	เกี่ยวกับสถานะทางการเงินการคลัง และการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ ที่ทางสภาฯ ได้อนุมัติไปแล้ว ก็ได้มีการเบิกจ่ายไปแล้วบางส่วน มีท่านใดสงสัยไหมครับ เกี่ยวกับโครงการที่หัวหน้าสำนักชี้แจงต่อที่ประชุม ถ้าไม่มีผ่านนะครับ
มติที่ประชุม	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
นายถวิล ช่วยรักษา ประธานสภา ฯ	เรื่องถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโพนงาม - ดงมะกุ่ม รู้สึกว่าลูกรังตามไหล่ทางบางจุดมันมีน้อย ก็ให้ตรวจสอบกับทางผู้รับจ้างด้วย เพราะประกันสัญญายังไม่หมด ฝากด้วยนะครับ
จ.ส.ต.มานพ สมบูรณ์พร้อม เลขานุการสภาฯ	ขอเสริมนะครับ ตัวผมเองที่เป็นประธานตรวจรับ ในบางครั้งตามไหล่ทางช่วงนี้ดินมันจะทรุด ช่วงที่ออกไปตรวจมันก็มีอยู่ ก็จะรับไป เดี่ยวจะแจ้งทาง กองช่างได้ประสานไปยังผู้รับจ้างครับ
นายถวิล ช่วยรักษา ประธานสภา ฯ	ก็ฝากด้วยนะครับ เพราะว่าหลายจุด ผ่านนะครับ ต่อไประเบียบวาระที่ ๕
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องอื่น ๆ
นายถวิล ช่วยรักษา ประธานสภา ฯ	ท่านใด มีเรื่องอื่นๆ ไหมครับ เชิญครับ
นายถาวร บุตรสุวรรณ ส.อบต. หมู่ที่ ๙	ขออนุญาตครับ กระผมนายถาวร บุตรสุวรรณ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙ อยากฝากทางกองช่าง เรื่องโครงการที่ทำอยู่ของหมู่ที่ ๙ หลายวันแล้ว ผมว่าเรื่องน้ำประปา คือผมยังไม่ได้ใช้น้ำตั้งแต่วันศุกร์แล้ว จริงๆแล้ว อยากให้ทำวันต่อวัน ตอนเย็นมาคืออยากให้เขาต่อให้มันเรียบร้อยก่อน ในวันนี้ก็อยากฝากให้ต่อให้ได้น้ำก่อน ต่อสักเส้นก็ได้พอได้ใช้น้ำ ก็อยากฝากแค่นี้ครับ
นายถวิล ช่วยรักษา ประธานสภา ฯ	ก็ฝากหัวหน้าสำนักปลัด เพราะว่าราษฎรเขาเดือดร้อน โครงการที่กำลังก่อสร้างอยู่ บางครั้งผู้รับเหมาทำให้ไปเรื่อยๆ แต่ก็ไม่ได้ดูว่ามีใครเดือดร้อนบ้าง บางคนเข้าบ้านไม่ได้ น้ำประปาของท่านถาวรก็ตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วยังไม่ได้ใช้ ก็ฝากหัวหน้าสำนักปลัดช่วยกำชับผู้รับเหมาด้วยนะครับ
นายเกษม เพ็ชรเลิศ หัวหน้าสำนักปลัด	เนื่องจากเมื่อเช้าก็มีญาติแม่ยาย ก็ว่าไม่มีน้ำใช้เช่นเดียวกับท่านถาวร ก็คุยกันอยู่ว่าจะต่อท่อประปา และจะทำยังไงให้มีน้ำใช้ แต่ก็ประสานเรื่องท่อไปแล้วก็ยังไม่จบ ยังไงก็จะเร่งประสานทางกองช่างให้อีกทีนะครับ
นายถวิล ช่วยรักษา ประธานสภา ฯ	ก็ฝากท่านนายก บางครั้งในการทำงานก็ยังช้า ไม่เห็นความเดือดร้อนของชาวบ้าน ก็ฝากท่านนายกให้ตรวจสอบดูว่าตรงไหนที่มันเดือดร้อนก็ใช้กำชับลูกน้องนะครับ มีท่านใดมีเรื่องอื่นๆ อีกไหมครับ
นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐	เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐ มีเรื่องอยากสอบถามทางหัวหน้าสำนักปลัด เกี่ยวกับการกำหนด

	<p>คณะกรรมการกลางระบบประปาหมู่ที่ ๑๐ ก็จะประกอบด้วยผู้อำนวยการ กองช่าง นายช่างโยธา และหัวหน้าสำนักปลัด คืออยากสอบถามว่า ณ ปัจจุบันได้มีการประชุมกันหรือยังครับ เกี่ยวกับการกำหนดคณะกรรมการกลางระบบประปาหมู่ที่ ๑๐ ขอขอบคุณครับ</p>
<p>นายเกษม เพ็ชรเลิศ หัวหน้าสำนักปลัด</p>	<p>ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ผมก็ได้คุยกับทางช่างแล้วรอบหนึ่งนะครับ เพราะเรื่องนี้ผมเองก็ยังไม่แน่ใจอยู่เช่นกัน แต่ยังไงก็จะประสานช่างอีกทีหนึ่งว่าจะดำเนินการต่ออย่างไรครับ</p>
<p>นายถวิล ช่วยรักษา ประธานสภาฯ</p>	<p>หัวหน้าสำนักปลัดก็ชี้แจงแล้ว ตามที่ท่านอัญญาวุฒิสอบถามเกี่ยวกับการทำโครงการระบบประปา หมู่ที่ ๑๐ ก็พยายามอย่าให้ตกอีก เรื่องน้ำประปาสำคัญมากนะครับ</p>
<p>จ.ส.ต.มานพ สมบูรณ์พร้อม เลขานุการสภาฯ</p>	<p>เรื่องนี้ผมจะรับผิดชอบ ยังไงผมจะไปคุยกับทางช่างให้อีกทีนะครับ เพราะว่ามันไปที่ไปของเรื่องน้ำประปามันก็ซับซ้อนอยู่</p>
<p>นายถวิล ช่วยรักษา ประธานสภาฯ</p>	<p>ก็ฝากท่านปลัดด้วย เพราะว่ากระบวนการต่างๆ ก็ได้ดำเนินการมาหมดแล้ว เหลือแต่การจัดซื้อจัดจ้าง ก็อยากให้ดำเนินการให้เรียบร้อย สำหรับคนที่รอใช้น้ำอยู่ก็รอนะครับ</p>
<p>นายสุวรรณ บงศ์บุตร ประชาชน</p>	<p>เรียนท่านประธานสภา ท่านปลัด คณะผู้บริหาร และสมาชิกที่เคารพทุกท่าน ผมขออนุญาตเสนอสัก ๒ - ๓ เรื่อง เพื่อจะเป็นประโยชน์กับทางตำบลของเรา อันดับแรกถนนสายโพนงาม - ดงมะกุ่ม ผมก็ผ่านไปผ่านมาบ่อย ก็ได้คุยกับหัวหน้าผู้รับเหมาว่าอยากให้เอาเหล็กมาเสริมให้หน่อย ช่างๆทางนั้นก็ลืกละไปแล้ว หินมันยังน้อยอยู่โดยเฉพาะหัวคูตรงที่จะเลี้ยวเข้าถนนบ้านดงมะกุ่มตรงนั้นก็อยากให้เสริมสัก ๒ รถ เพราะว่าคูแล้วพื้น้องประชาชนเวลาเลี้ยวมันจะอันตรายมาก ก็อยากให้ขยับพื้นที่จากผิวถนนตรงนั้น ช่วงที่ ๒ ขยับมาประมาณ ๓๐๐ - ๔๐๐ เมตร บางจุดยังเป็นดินเดิมอยู่ ไม่มีดินลูกรังลงตรงนั้นเลย เรื่องที่ ๒ เรื่องไฟฟ้าที่อยากจะให้ดูแลอยู่ที่ตงสาร ในฤดูฝนเปลี่ยนไม้อยู่ ๓ - ๔ ครั้งแล้ว อยากรู้ประมาณสัก ๒ หลักรู้คงจะพอดี อยู่ในเขตชุมชนแต่ว่าเสาไฟฟ้าเรายังไปไม่ถึง เราต้องเดินสายไฟจากไกลๆ ก็มีมานานแล้วเสาไฟก็เปลี่ยนไป ๒ ครั้งแล้ว ก็อยากให้ไปเสริมให้เป็นเสาไฟคอนกรีต อีกเรื่องหนึ่งคือการตั้งงบประมาณเกี่ยวกับหนองปลาปากตรงนั้นเป็นงบประมาณที่ได้รับการจัดทำประมาณ ๓ ล้านกว่าบาทผมก็จำไม่ได้ แต่ว่าเขาทำไว้ดีมาก แต่พวกเราจะไปเสริมตรงนั้นอีกผมเกรงว่าการใช้งบประมาณตรงนั้นมันไม่คุ้มค่า คงจะให้เจ้าหน้าที่ของเราหรือใครไปดูก่อนว่าเราตั้งงบประมาณขุดลอกหนองปลาปากดูแล้วจะไปทำให้เหมือนหนองบัว หนองมะกุ่มมันเป็นน้ำขังไว้ตลอดปี แต่ว่าช่วงหน้าแล้งน้ำจะท่วมหัวอยู่ และเขาก็ทำได้ประมาณ ๔๐ เมตรกว่า เขาลอกออกไปเลย ถ้าเราจะเอาดินผมเกรงว่าถ้าทำยังไงจะเอาดินออกหรือยังไงผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ ทำอย่างไรถึงจะลงไปได้ตรงนั้น ผมเสียตายนี่ว่างเปล่า ผมอยากให้เอางบประมาณไปทำที่หนองหมากแหว ผมว่ามันจะมีประโยชน์กว่าเยอะครับ ก็ขออนุญาตนำเรียนเท่านี้ ขอขอบคุณครับ</p>

- นายถวิล ช่วยรักษา
ประธานสภาฯ
- ก็เชิญเจ้าของพื้นที่เชิญชี้แจงครับ
- นายสมถวิล อินธิราช
รองประธานสภาฯ
- เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน จริงๆ เรื่องไฟฟ้าในส่วนของหมู่ที่ ๕ ก็จะใช้งบประมาณในข้อบัญญัติของ
ปี ๖๕ เอกสารก็มีแล้ว เพียงแต่มีประเด็นอยู่ที่ว่าจะทำเป็นหลายโครงการคงไม่ได้
เวลาบางบ้านก็แก้ไขต้นเดียว คือผมปรึกษากับทางกองช่างแล้วว่าจะทำเป็น
โครงการเดียวในส่วนของกรขยายเขตไฟฟ้า ก็อยากให้เข้าใจในส่วนนี้ด้วย
สำหรับข้อบัญญัติก็จะทำในเดือนสิงหาคมนี้ คงไม่เกินวันที่ ๑๕ สิงหาคมของทุกปี
และในส่วนเรื่องของหนองปลาปากจริงๆ แล้วก็ช่วงที่มันแล้ง ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วมันก็มี
อยู่ในแผนอยู่แล้ว ไม่ใช่เราจะทำโดยพลการ เราจะต้องดูให้มันสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ก็งานที่พี่น้องเราทำประชาคมมาเขาจะวางไว้ว่าจะทำในปีไหน
ช่วงนี้ถ้าเป็นหนองปลาปากก็จะมีนาทางที่จะใกล้กันเขาก็มาถามผมว่าชนไปทิ้งใน
ที่ดินเขาได้ไหม ตามจริงแล้วระเบียบข้อกฎหมายเอาที่หลวงถมที่ดินเองไม่ได้ ก็รอ
แต่ทางผู้รับจ้างนำเครื่องจักรมาลงอีกครั้งหนึ่ง น่าจะทำคล้ายๆ กับหนองมะกุ่ม
เพียงแต่ของเรามันไม่มีที่ว่างเยอะ จะมีก็แต่ตรงดอนเล่าข้าว ถ้าจะไปทิ้งตรงนั้น
ผมไม่เห็นด้วยจริงๆ ก็มีคนเสนอมา ก็จะเป็นการขุดขนบางส่วน ตอนนั้นก็
ผู้รับเหมาเข้าไปสูบน้ำแล้วโดยจะเป็นชาวบ้านของเราเป็นคนสูบน้ำแห้งแล้วเมื่อ
วานผมก็ไปดูอยู่ ส่วนเรื่องไฟฟ้าก็จะได้ประมาณปี ๖๕ ได้แน่นอนครับ เพียงแต่
เราต้องรวบรวมเอกสารอีกว่าจะมีที่ดิน ก็จะให้ช่างออกดูอีกครั้งหนึ่ง ที่เข้าใจก็
ประมาณนี้ครับ ขอขอบคุณครับ
- นายถวิล ช่วยรักษา
ประธานสภาฯ
- เข้าใจนะครับ อย่างที่เจ้าของพื้นที่ได้ชี้แจงไปเกี่ยวกับโครงการไฟฟ้าและ
ขุดลอกหนองปลาปาก มีตามแผนงาน และตามประชาคมหมู่บ้านที่ได้ส่งเข้ามา
ส่วนหินตรงไหล่ทางที่ท่านฝาก ก็รับปากว่าจะไปตรวจสอบให้ก่อนว่าต้องใช้
เท่าไร มีท่านใดมีเรื่องอื่นๆ อีกไหมครับ เชิญท่านอนันต์ครับ
- นายอนันต์ ไชยตะวงค์
ส.อบต. หมู่ที่ ๖
- ขออนุญาตท่านประธานครับ มันจะมีปัญหาตรงที่ว่าถนนลูกรังบางที่ก็ ๕ เซ็น
บางที่ก็ ๑๐ เซ็น ช่างไปถ่ายระดับไว้ใหม่ ๓๐ เซ็นตลอดเส้นทางเลย เหมือนกับ
ถนนคอนกรีต ๐.๑๕ เซ็น คอนกรีตตลอดเลย แต่ถนนลูกรังมันไม่ตลอด ผมว่ามัน
ไม่ได้มาตรฐาน อยากให้ช่างไปยิงระดับไว้เลยครับ
- นายถวิล ช่วยรักษา
ประธานสภาฯ
- เส้นไหนครับ
- นายอนันต์ ไชยตะวงค์
ส.อบต. หมู่ที่ ๖
- ทุกเส้นเลยครับ ในตำบลโพนงาม แล้วก็รอบสองถนนคอนกรีตที่จากเส้นบ้าน
นายไสว ถึงบ้านสว่าง ทรายนี้นี้จะผ่านไม่ได้เลย ช่วยให้ช่างไปแก้ไขให้ด้วยครับ
ขอบคุณครับ
- นายถวิล ช่วยรักษา
ประธานสภาฯ
- จากบ้านนายไสวถึงบ้านนายสว่าง ก็ฝากทางผู้บริหาร รองนายก เลขานุการ
นายก ช่วยไปสำรวจดูด้วย ช่างไม่อยู่ท่านก็รับไป ของหมู่ที่ ๖ และของหมู่ที่ ๑๒
ตรงสามแยกด้วย มีท่านอื่นๆ อีกไหมครับ สำหรับการนัดประชุมครั้งถัดไปยังไม่

แน่นอน จะแจ้งเป็นหนังสือไปอีกที่ ถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอปิดการประชุมครับ
ขอบคุณมากครับ

ปิดประชุม

เวลา ๑๑.๐๓ น.

ลงชื่อ จ.ส.ต.มานพ สมบูรณ์พร้อม ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(มานพ สมบูรณ์พร้อม)
เลขานุการสภา อบต.

ลงชื่อ ถวิล ช่วยรักษา ผู้รับรอง
(นายถวิล ช่วยรักษา)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์

ลงชื่อ เถวียน ไชยโสตา
(นางเถวียน ไชยโสตา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑

ลงชื่อ สมชาย สมิตร
(นายสมชาย สมิตร)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖

ลงชื่อ คำพันธ์ มุงธิสาร
(นางคำพันธ์ มุงธิสาร)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒

ลงชื่อ สมพร ทองเดช
(นางสาวสมพร ทองเดช)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘

ลงชื่อ อุทัย ศรีสมัย
(นายอุทัย ศรีสมัย)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙